
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 
สมัยวิสามัญที่ 1/2564 คร้ังที่ 1 
วันพุธท่ี  19  พฤษภาคม  2564 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
ผู้มาประชุม 
1. นายเอี่ยม  ดวงอ่อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 
2. นายทองดี  กุลเสนา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 
3. นายบุญสวน  ไชยอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 1  
4. นางสุภาดา ลุนศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 2 
5. นายดวง  วงษ์ปัดตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 3 
6. นายสุริยัน  นาทา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 4 
7. นายสุรโชค  ราชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 4 
8. นายนิวัตร  ถาปะมาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 5 
9. นายอุทัย  นาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 6 
10. นางนวนมณี  วิยะรัตน ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 7  
11. นายคำมี  ทีปสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 7 
12. นายพีระพฒัน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 8  
13. นางฉวีวรรณ  อินกอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 8  
14. นายแอ็ด  วิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 9 
15. นายบุญสลัก  กุลราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 9  
16. ส.อ.จรายุทธ  เสนปัญจะ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 

ผูไ้ม่เข้าประชุม 
1. นายนคร  สุขณรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 1  ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวยุภาภรณ์  สุขณรงค์       รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
2. นายบุญช่วย  แก้วไชย ผู้อำนวยการกองช่าง 
3. นางศุภานัน  ขันต์ภิณโญ หัวหน้าสำนักปลัด 
4. นางสาวสิริกร  มงคุณ นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
5. นางสาวรัชนี  เมาวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นายสฤษด์ิ สุขณรงค์ นักพัฒนาชุมชน 
7. นายสุริเยนทร์ ติดสุข เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. นางสาวพรพณา  จันทร์ดวง เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

เมื่อท่ีประชุมสภาฯ พร้อม  เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ อบต.ข้าวสาร เข้าท่ีประชุมและกล่าว
รายงานต่อประธานสภาฯ  ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.
ข้าวสาร สมัยวิสามัญท่ี 1/2564 ครั้งท่ี 1 ตามระเบียบวาระดังนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                           - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  
                               (สมัยสามัญท่ี 1/2564 ครั้งท่ี 1  วันท่ี 26 มีนาคม 2564) 
   - มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมรายงานการประชุม

สภาฯ สมัยสามัญท่ี 1/2564 ครัง้ท่ี 1  วันท่ี 26 มีนาคม 2564 ถ้าไม่มีขอมติในท่ี
ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

  มติท่ีประชุม            - มีมติรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองที่เสนอเพือ่ทราบ 
                               3.1 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) คร้ังที่ 5 ขอเปลี่ยนแปลง 
                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2563) คร้ังที่ 3 (ตามรายละเอียดแนบ) 
            - ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงด้วยนะครับ 
 
     - เรียนท่านประธานธานสภา สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 

ดิฉันขอช้ีแจงเกี่ยวกับขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563) ครั้งท่ี 3 
จำนวน 1 โครงการ ดังนี่ 

  จากเดิม โครงการก่อสร้างถนนถนนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดเข็ง หมู่ท่ี 3 
  จุดท่ี 1 จากบ้านนางจิราภร โพธิ์คำ ถึงบ้านนายสุเทพ มหาพรม กว้าง 5 เมตร ยาว 61 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือไม่พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 244 ตร.ม 
  จุดท่ี 2 จากบ้านนายแหล้ จันทะบาง ถึงบ้านนายหงวน สีหอม กว้าง 5 เมตร ยาว 70 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม  
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนถนนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดเข็ง หมู่ท่ี 3 
จุดท่ี 1 จากบ้านนางจิราภร โพธิ์คำ ถึงบ้านนายสุเทพ มหาพรม กว้าง 4 เมตร ยาว 111 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือไม่พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม 

  จุดท่ี 2 จากบ้านนายแหล้ จันทะบาง ถึงบ้านนางคำมูล นามจันทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 
30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม  

   - เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขอให้สมาชิกสภาทุก
ท่านดูตามรายละเอยีดท่ีแนบวาระการประชุม เพื่อโปรดพิจารณาค่ะ 

  - ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

 

   ท่ีประชุม                      - ไม่มี 
   มติท่ีประชุม                          - มีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 

 
 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นางสาวรัชนี เมาวงษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 
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3.2 ขอปรับแบบรูปรายการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)          
บ้านกุด เข็ง ม.3 (ตามรายละเอียดที่แนบ) 

                                      

            - ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงด้วยนะครับ 

 
            - เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายบุญช่วย ผู้อำนวยกองช่าง กระผมขอช้ีแจงเกี่ยวกับถนนของบ้านกุดเข็ง 
หมู่ 3 ตามท่ีทางกองช่างไปวัดถนนตามแบบ ความยาวของถนนขาดไป 50 เมตร   
ซึ่งทางกองช่างไม่ได้นับรวม แต่จำนวนเงินยังคงเท่าเดิม เนื่องจากทางผู้รับเหมาจะ
เข้าดำเนินงาน และทางกองช่างได้ไปสำรวจอีกครั้ง เพื่อท่ีจะให้ผู้รับเหมาดำเนินงาน
ตามรูปแบบ ตามแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดเข็ง 
หมู่ 3 จุดท่ี 1 จากบ้านนางวิราภร โพธิ์คำ ถึงบ้านนายสุเทพ มหาพรม ความยาว 
111 เมตร  และทางกองช่างได้ดูแบบอีกครั้ง ความยาวแค่ 61 เมตร แสดงว่าขาดไป
50 เมตร และจุดท่ี 2 จากบ้านนายแหล้ จันทะบาง ถึงบ้านนายหงวน สีหอม ความ
ยาว 70 เมตร ให้ลดความยาวเป็น 30 เมตร  งบประมาณ 300,000 บาท      
ทางกองช่างจึงขอให้ผู้รับเหมาระงับการดำเนินงานไว้ก่อน และขอปรับรูปแบบ
รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดเข็ง หมู่ 3 ดังนี้  

    จากเดิม โครงการก่อสร้างถนนถนนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดเข็ง หมู่ท่ี 3 
     จุดท่ี 1 จากบ้านนางจิราภร โพธิ์คำ ถึงบ้านนายสุเทพ มหาพรม กว้าง 5 เมตร ยาว 61    
                                   เมตร หนา 0.15 เมตร หรือไม่พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 244 ตร.ม 
     จุดท่ี 2 จากบ้านนายแหล่ จันทะบาง ถึงบ้านนายหงวน สีหอม กว้าง 5 เมตร ยาว 70   
                                   เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม จำนวน 300,000 บาท 

  ขอปรับใหม่ เป็นโครงการก่อสร้างถนนถนนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดเข็ง หมู่ท่ี 3 
  จุดท่ี 1 จากบ้านนางจิราภร โพธิ์คำ ถึงบ้านนายสุเทพ มหาพรม กว้าง 4 เมตร ยาว   
  111 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือไม่พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม 

  จุดท่ี 2 จากบ้านนายแหล่ จันทะบาง ถึงบ้านนางคำมูล นามจันทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 
30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม จำนวน 294,000 
บาท  ขอให้ทางสภาฯ พิจารณาด้วยครับ 

 
            - ตามท่ี ผอ.กองช่าง ได้ช้ีแจง ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงเข้าใจนะครับ 

แสดงว่าทางกองช่าง วัดระยะทางขาดไป 50 เมตร ซึ่งเป็นความผิดพลาดของทาง
กองช่าง ครั้งต่อไปอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ 

  ท่ีประชุม   - ไม่มี 

มติท่ีประชุม                          - มีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

 

 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นายบุญช่วย แก้วไชย 
ผอ.กองช่าง 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 
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     3.3  ขอเปลี่ยนคำชี้แจง 
   จาก  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู                               

จำนวน  21,000  บาท 

     คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 
2. ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้า เบอร์ 5 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็น
และ หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ

พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
        1. แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ

หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8. ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

        (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
        1. ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน 
            ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
            ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท  
        2. ชนิดตู้ต้ังพื้น 
            ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
            ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
        3. ชนิดติดผนัง  
            ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 
หมายเหตุ  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 

        เป็น  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนั ง ขนาด 18,000 บี ทียู                                
จำนวน  22,600  บาท 

 

 

 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 
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     คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 
2. ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้า เบอร์ 5 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็น
และ หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ

พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
        1. แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ

หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8. ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

        (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
        1. ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน 
            ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
            ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท   
        2. ชนิดตู้ต้ังพื้น 
            ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
            ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
        3. ชนิดติดผนัง  
            ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 
หมายเหตุ  ตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 

 - ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงด้วยนะครับ 

 - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันขอ
ช้ีแจงเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู                               
จำนวน  22,600  บาท เนื่องจากก่อนท่ีจะดำเนินการทำข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2562 ราคา 21 ,000 บาท และทางสำนั กงบประมาณ               
ได้เปล่ียนแปลงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ราคา 
22,600 บาท เพิ่มมาจำนวน 1,600 บาท 

นางสาวยุภาภรณ์  สุขณรงค์ 
รองปลัด อบต. 
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  - ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

   ท่ีประชุม                      - ไม่มี 

   มติท่ีประชุม                          - มีมติเห็นชอบอนุมัติเปน็เอกฉันท์ 

     3.4  โอนงบประมาณ 

           โอนเพิ่ม ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด 

           - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1,600 บาท 

           โอนลด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

           - เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  จำนวน 1,600 บาท 
 

  - ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

   ท่ีประชุม                      - ไม่มี 

   มติท่ีประชุม                          - มีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 4 - เร่ืองอื่นๆ  

   -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญได้เลยนะครับ 
          

   - สืบเนื่องจากข้อ 3.3 เกี่ยวกับรายละเอียดเปล่ียนแปลง วันนี้ได้เชิญ หัวหน้า
สำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน และเจ้าพนักงานป้องกันฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 
เนื่องจากคุณลักษณะทางการแพทย์ฉุกเฉิน มีการเปล่ียนแปลงครุภัณฑ์เหมือนกัน 
และสเป็คเกี่ยวกับรถพยาบาลฉุกเฉินจะไปต่ออย่างไร ขอเชิญท้ัง 3 ท่านได้อธิบาย
ให้กับทางสภาฯ ได้รับทราบค่ะ 

   -  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน จากการท่ีทาง อบต.ข้าวสาร ได้จัดต้ังงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน ทางคณะกรรมการ TOR และเจ้าหน้าท่ีท่ีดำเนินการจัดซื้อก็ได้ดำเนินการไป 
2 ครั้งแล้ว และได้ประกาศฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

   1. ประกาศครั้งท่ี 1 ผู้รับเหมาไม่ยื่นเอกสาร และคุณลักษณะไม่ได้ตาม
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการ TOR ท่ีร่างไว้ และทางคณะกรรมการ TOR ได้ประชุม
และเปล่ียนแปลงคุณลักษณะใหม่ 

   2. ประกาศครั้งท่ี 2 ผู้รับเหมายื่นเสนอราคา แต่คุณลักษณะไม่ตรงกับร่าง 
TOR 

 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นางสาวยุภาภรณ์  สุขณรงค์ 
รองปลัด อบต. 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นายเอีย่ม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นายสุริเยนทร์  ติดสุข 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
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   3. ประกาศครั้งท่ี 3 มีปัญหาเหมือนเดิม คุณลักษณะไม่ตรงกับร่าง TOR 

   และครั้งล่าสุดคณะกรรมการร่าง TOR ก็ได้เสนอร่าง TOR ใหมอ่ีกครั้ง และได้
เสนอไปทางกองคลังเพื่อดำเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมกับประกาศแล้ว 
และได้มีประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และ
แนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2564 โดยมีผลบังคับ
ต้ังแต่วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 เพื่อท่ีจะออกใบรับรองให้กับรถการแพทย์ฉุกเฉินท่ี
ไปขออนุญาตใช้รถ ทำให้คุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉินไม่ตรงกับร่าง TOR ถ้าทาง 
อบต.ข้าวสาร ดำเนินการจัดซื้อรถพร้อมกับขออนุญาตการใช้รถ จะต้องได้ไป
ปรับปรุงใหม่ ยังไม่ทราบว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ เป็นการซ้ำซ้อนและเสีย
ประโยชน์แก่ทางราชการ คณะกรรมการร่าง TOR ได้ปรึกษาหารือกันว่าอยากจะขอ
เลิกประกาศร่าง TOR  และจะขอร่าง TOR ใหม่ซึ่งจะตรงตามคุณลักษณะตาม
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับล่าสุด และทางคณะกรรมการร่าง 

 TOR ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีท่ีดำเนินการจัดซื้อ จัดหาจะมีห่วงระยะเวลาในการ
ดำเนินการจัดซื้อ เช่น ประกาศ ยื่นซอง พิจารณาผล และขอเชิญให้ทางกองคลัง 
ช้ีแจงให้ทางสภาฯ ทราบต่อไปครับ 

        - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีทางเจ้า
พนักงานป้องกันฯ ได้ช้ีแจงมาแล้วนั้น ตอนนี้ร่าง TOR ท่ีจะจัดซื้อรถถ้าจะแก้ไขต้อง
ใช้เวลาอย่างเร็วประมาณต้นเดือนหรือกลางเดือนมิถุนายน 2564 คณะกรรมการ
ร่าง TOR ถึงจะแล้วเสร็จ แต่กระบวนการจัดหาต้องใช้ระยะเวลา เริ่มต้นจากร่าง
วิจารณ์ ประกาศเชิญชวนผู้มีหน้าท่ีเพื่อเสนอราคา และคณะกรรมการพิจารณาผล
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา คุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉินครบถ้วนตรงตามท่ี
คณะกรรมการร่าง TOR หรือไม่ ซึ่งในระเบียบต้องใช้เวลา 15 วัน แต่เท่าท่ีคำนวณ
มาแล้ว ประกาศร่างวิจารณ์ ประกาศเชิญชวน และพิจารณาผล ทำสัญญา รอส่ง
มอบ ถ้าส่งมอบไม่ทัน อบต.ข้าวสารก็จะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2564 
ซึ่งได้กันงบประมาณมาต้ังแต่ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ถ้าคำนวณในห้วง
ระยะเวลาแล้วอาจจะเบิกจ่ายไม่ทัน ทาง อบต.ข้าวสาร จึงขอเสนอให้ทางสภาฯ 
พิจารณาค่ะ 

        - จะต้องทำอย่างไรท่ีจะจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินได้ เพราะผ่านมาหลายปีแล้ว
  

        - การดำเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ไม่ใช่ว่าทาง อบต.ข้าวสาร จะไม่
ดำเนินการจัดซื้อ ดำเนินการไปตามกระบวนการ แต่ทางผู้เสนอราคา คุณลักษณะไม่
ตรงตามร่างคณะกรรมการ TOR  แต่ครั้งนี้สาเหตุจากคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะขอ
ใบอนุญาตจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมีการเปล่ียนแปลง ทำให้ในการจัดซื้อไม่ทัน 

        - ถ้าทาง อบต.ข้าวสาร ประกาศร่าง TOR ตัวเก่า จะซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินต้อง
ปรับเปล่ียนใหม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

นางสาวสิริกร มงคุณ 
นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

นายสุริยัน นาทา 
ส.อบต. หมู่ 4 

นายสุริเยนทร์ ติดสุข 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 
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        - ถ้าตามคุณสมบัติท่ีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด ถ้าเอาตัวเก่ามาจะได้
ปรับปรุงประมาณ 500,000 บาท ถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 ได้ค่ะ 

        - ถ้าซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินไม่ได้ ก็จะตกเป็นเงินสะสมไป และยกเลิกในการ
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ 

    ท่ีประชุม         - ไม่มี 

   มติท่ีประชุม                          - มีมติยกเลิกโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 

        - ขอแสดงความยินดีกับบ้านหินต้ัง ท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน      
1 เส้น เส้นระหว่างบ้านหินต้ัง และบ้านข้าวสาร หมู่ 10 จำนวน 3,064,000 บาท  

        - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส.) หมู่ 4 ยาว 118 เมตร ส้ินสุดท่ีหน้าวัดศรี
สำราญ กึ่งกลางซอยพอดี เวลารถเล้ียวเข้าซอยกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ อยากให้ทาง 
อบต.ข้าวสาร เอาดินมาลงให้ด้วยนะครับ 

        - กระผมอยากสอบถามเกี่ยวกับยอดเงินสะสมปี 2564 ด้วยครับ เพราะ
ประชาชนในตำบลข้าวสารยังเดือดร้อนเกี่ยวกับเส้นทางในการเดินทาง ซึ่งไม่อาจรอ
ต้ังงบประมาณประจำปต่ีอไปได้ 

        - ยอดเงินสะสมปี 2564 ณ ปัจจุบันนี้ทาง อบต.ข้าวสาร สามารถจ่ายเงิน
สะสมได้ประมาณ 2,000,000 บาทค่ะ   

        - ขอประชาสัมพันธ์ค่ะ ทาง อบต.ข้าวสาร จะแจกจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์  
และแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแบ่ง
เจ้าหน้าท่ีเดินรณรงค์ ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม 2564 โดยใช้งบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลข้าวสาร  

                                         -  ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ 

     ท่ีประชุม   - ไม่มี 

                                         -  กล่าวปิดประชุม    

เลิกเวลาประชุม  เวลา  13.30  น. 

 

 

 
        

           ส.อ. จรายุทธ  เสนปัญจะ       ผู้จดรายงานการประชุม 
             (จรายุทธ  เสนปัญจะ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นางสาวสิริกร มงคุณ 
นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

นายสุริยัน นาทา 
ส.อบต. หมู่ 4 

นางสาวยุภาภรณ์  สุขณรงค์ 
รองปลัด อบต. 

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณงค์ 
รองปลัด อบต. 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นางสาวสิริกร มงคุณ 
นักวิชาการพัสดุ 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 
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หมายเหตุ 
           คณะกรรมการสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นร่างข้อความถูกต้อง ตรงกับท่ีได้ประชุมไว้ 
จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

 
 
 

                   เอีย่ม  ดวงอ่อน              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายเอี่ยม ดวงอ่อน) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 

1.       อุทัย  นาดี              ประธาน 
      (นายอุทัย  นาดี) 
2.      บุญสลัก  กุลราช   กรรมการ 
      (นายบุญสลัก  กุลราช) 
3.      นคร  สุขณรงค์   กรรมการ 
      (นายนคร  สุขณรงค์) 
4.        สุริยัน  นาทา   กรรมการ 
       (นายสุริยัน นาทา) 
5.       ฉวีวรรณ  อินกอง   กรรมการ 
      (นางฉวีวรรณ  อินกอง) 
6.      นวนมณี  วิยะรัตน์            กรรมการ/เลขานุการ 
      (นางนวนมณี  วิยะรัตน์) 
       


